

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดียิ่ง โดยได้รับความเมตตาและกรุณาเป็นอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้อุทิศทุ่มเทเวลา แรงกาย แรงใจ มุ่งมั่น สั่งสอนอบรม ชี้แนะแนวทาง พร้อมกำกับดูแลอย่างจริงจังและใกล้ชิดทำให้ผู้วิจัยตลอดมา จนทำให้ผู้วิจัยได้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานในการทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง ได้สร้างระเบียบวินัยในการทำงานรวมทั้ง แนะนำให้มีการวางแผนการทำงานเพื่อให้งานสามารถลุล่วงและสำเร็จภายใต้กรอบเวลา และรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้างานของตนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้วิจัยมีทักษะในการบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ท่านปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นตัวอย่าง จนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งท่านได้สร้างแบบอย่างในการทำงานอันเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผู้วิจัยรู้ดีว่าความกรุณาทั้งหมดที่ได้รับจากท่านนั้นมาจากหัวใจความเป็นอาจารย์ที่พร้อมจะนำพาลูกศิษย์ไปสู่ความสำเร็จจุดตั้งผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ผู้วิจัยจะนำความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานวิจัยไปสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งทำความเจริญและประโยชน์สุขให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอขอบพระคุณ นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่ได้กรุณาให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับผู้วิจัย ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในหลักสูตรฯ ทุกท่านที่ดูแล ช่วยเหลือ และมอบกำลังใจให้ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเดช นิลพันธ์ อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ผู้สนับสนุน ให้โอกาส และให้กำลังใจต่อผู้วิจัยในการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบในงานหลักทำให้ผู้วิจัยมีเวลาในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณอีกหลายๆ

ท่านที่ไม่ได้กล่าวนามในกิตติกรรมประกาศนี้ และขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง ครอบครัว รอดอุณาและครอบครัวนกเอี้ยงทอง ที่เป็นกำลังใจ ให้ความเข้าใจ ต่อผู้วิจัยมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

คุณงามความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแต่บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด และการเลี้ยงดู ใ้การศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้ถูกกลูกคนนี้เสมอมา ตลอดจนมอบแต่คณาจารย์ทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ประสบการณ์แก่ผู้วิจัย ตลอดจนทุก ๆ ท่านที่ให้กำลังใจช่วยเหลือ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

จิรวรรณ นกเอี้ยงทอง